



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 17 มกราคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง TNN24	<b>แนะนำการคัดสรรความงาม</b> -เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. แนะนำการคัดสรรความงาม ให้ยึดหลัก 3 สม 1. สมวัย การรับบริการคัดสรรเสริมความงามทุกประเภทโดยเฉพาะการเสริมหน้าอก ควรทำในช่วงอายุที่เหมาะสม 2.สมเหตุ พิจารณาอย่างถ่วง คำนึงถึงความจำเป็น และประโยชน์ที่จะได้รับก่อนตัดสินใจตัดสินใจ และ 3.สถานที่ที่เหมาะสม เลือกรับบริการจากสถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
ไทยโพสต์	<b>โครงการยา PrEP</b> -เสนอข่าว ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จัดประชุมปรึกษาหารือระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 2 โดย ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภาณุภาค ผอ.ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีการใช้ยา PrEP ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2557 ซึ่งใน 3 ปีที่ผ่านมามีการใช้แล้วประมาณ 6,000 คน จากโครงการต่างๆ ทั้งใน รพ.ภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ในกลุ่มประชากรชายรักชายที่ควรได้รับยาทั่วประเทศมีประมาณแสนคน แต่เข้าถึงยาเพียง 1 ใน 6 ของผู้ชายทั้งหมด ดังนั้น ต้องมีการสื่อสารเพื่อให้ผู้รับบริการเพิ่มเร็วขึ้น โดยในส่วนของส.ที่ให้บริการประชาชนในเรื่องนี้ ในโรงพยาบาลประมาณ 7-8 แห่ง มีประชากรมาเข้ารับบริการประมาณ 300-500 คน
ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์ไทยรัฐ	<b>มาตรการลดหย่อนภาษี</b> -เสนอข่าว นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมกรม. เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร โดยอนุมัติร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ปรับเพิ่มค่าลดหย่อนบุตรชอบด้วยกฎหมายคนที่ 2 เป็นต้นไป ที่เกิดตั้งแต่ปี 2561 ของผู้มีเงินได้ หรือของสามี หรือภริยาของผู้มีเงินได้ ให้หักลดหย่อนเพิ่มได้อีก 30,000 บาทต่อคนต่อปี เริ่มใช้ในป.ภาษี 2561 เป็นต้นไป, เห็นชอบร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่..) พ.ศ.... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ให้ผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสสามารถนำค่าฝากครรภ์หรือค่าคลอดบุตรไปหักเป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง สำหรับการตั้งครรภ์แต่ละคราวแต่ไม่เกิน 60,000 บาท และเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กเพื่อเป็นสวัสดิการของลูกจ้างสำหรับสถานประกอบการ โดยให้นำค่าใช้จ่ายการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการมาหักเป็นรายจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง และสามารถหักได้เพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่สถานพยาบาลตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ซึ่งสธ.ได้ผลักดันมาก่อนที่ตน บอดี้สแลม จะทำโครงการก้าวคนละก้าวฯ โดยเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานพยาบาลตามกฎหมายที่ สธ.ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 เป็นต้นไป บุคคลธรรมดาให้หักลดหย่อน 2 เท่าของเงินที่บริจาค ส่วนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้หักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่าของการบริจาค
มติชน	<b>นวัตกรรมคัดกรองโรคหัวใจพิการ</b> -เสนอบทความ นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดรุนแรงเป็นสาเหตุสำคัญอันดับต้นๆ ของการเสียชีวิตในทารกแรกเกิดของประเทศไทยที่มีปีละ 800,000 คน ทำให้เสียชีวิตภายในช่วง 1 เดือนแรกของชีวิตเกือบ 1,000 คนต่อปี สถาบันฯ จึงทำการศึกษาเรื่องการตรวจคัดกรองเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่รุนแรงในทารกแรกเกิด ก่อนจะอนุญาตให้ทารกกลับบ้านพร้อมแม่ โดยใช้เครื่องตรวจวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือด วัดค่าทางผิวหนังที่บริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้าของทารก ซึ่งไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวดและความเสี่ยง ค่าใช้จ่ายต่ำ มีความน่าเชื่อถือในระดับสูง รพ.ทุกแห่งที่ให้บริการด้านการคลอด สามารถทำการคัดกรองได้ ทีมวิจัยยังได้ประดิษฐ์วงล้อช่วยแปลผลการคัดกรอง Blue Baby Wheel (BB wheel) เพื่อให้ง่ายและลดการผิดพลาดจากการจำตัวเลขที่คลาดเคลื่อน และพัฒนาการการแปลผลในรูปแบบของแอปพลิเคชัน จัดเก็บข้อมูลและการแปลผลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่าน web-based ทำให้มีความสมบูรณ์ของข้อมูล สะดวก

สื่อ	ประเด็นข่าว
	รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงผลการคัดกรองทั่วทั้งเครือข่ายอย่างรวดเร็ว
ไทยรัฐ	<p><b>เตือนอุจจาระร่วงอย่าซื้อยากินเอง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.มณฑิร คณาสวัสดิ์ สสจ.สิงห์บุรี ระบุ การป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงบางกรณีไม่จำเป็นต้องรับประทานยาปฏิชีวนะ หากเกิดจากเชื้อไวรัสสามารถหายได้เองโดยธรรมชาติ ผู้ป่วยควรดื่มน้ำสะอาดที่ผสมผงเกลือแร่เพื่อทดแทนน้ำที่ร่างกายเสียไป หากอาการมากผิดปกติหรือเป็นอย่างต่อเนื่องมากกว่า 2-3 วัน ควรรีบพบแพทย์ หากอาการรุนแรงขึ้น เช่น อาเจียน ถ่ายมากผิดปกติ หรือถ่ายเป็นมูกเลือด ชีพจรเต้นเร็ว ควรรีบพบแพทย์ทันที เพื่อป้องกันภาวะช็อกจากการขาดน้ำและเสียชีวิต สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch